

U รรณารีการแกลง

สวัสดีค่ะ

วารสารการพยาบาลและการศึกษา ฉบับประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 เป็นฉบับที่ 2 ของปี 2562 และเป็นปีที่ 12 ของวารสารสถาบันพระบรมราชชนก ที่ใช้ชื่อว่า “วารสารการพยาบาลและการศึกษา”

วารสารฉบับนี้ อยู่ในช่วงของเดือนมหามงคลของคนไทยทั้งประเทศ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย “พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี กองบรรณาธิการและบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก จึงขอพระราชทานถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วารสารฉบับนี้มีบทความวิชาการตีพิมพ์ 1 เรื่อง “ภัยเงียบที่อาจเกิดแก่ทารกแรกเกิดจากโทรศัพท์มือถือ... ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าตามแก้ทีหลัง” และบทความวิจัยจำนวน 7 เรื่อง น่าสนใจทุกเรื่องนะคะ ได้แก่ การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยตามแนวคิดการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐานสำหรับวินิจฉัยพุทธิปัญญาในกระบวนการพยาบาล อิทธิพลของการมองตนเองในอนาคตและระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรม การจัดการตนเองและน้ำตาลสะสมในเลือดภายใต้การควบคุมอิทธิพลของความรู้เรื่องโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้า: MIMIC MODEL ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ ทัศนคติประกอบและรูปแบบการเรียนรู้ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ การคงอยู่ในงานของอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาวะสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และแนะนำหนังสือเรื่อง “หลักการบริหารจัดการชั้นเรียน” ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านได้อ่านนะคะ และหากท่านมีบทความวิจัยขอให้ท่านส่งเข้า online ทาง www.tci-thaijo.org ได้เลยนะคะ สำหรับบทความวิชาการนี้วารสารตีพิมพ์เพียงฉบับละ 1 เรื่องเท่านั้น ถ้าท่านต้องการตีพิมพ์เร็วจะไม่ได้นะคะ และทิ้งไว้นานอาจเป็นบทความที่เก่าเกินไป และวารสารไม่มีการรับบทความตีพิมพ์แบบเร่งด่วน (Fast Track) และไม่มีการเรียกเก็บค่าตีพิมพ์นะคะ ทางวารสารอยากได้บทความวิจัยค่ะ จึงขอเชิญชวนค่ะ

คณะกองบรรณาธิการ
วารสารการพยาบาลและการศึกษา